

CÔNG AN QUẬN KIẾN AN  
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~203~~ /CAKA-CSKT  
V/v trao đổi thông tin  
để phòng ngừa tội phạm

Kiến An, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An đã khởi tố, điều tra 02 vụ án Sản xuất buôn bán hàng cấm; Tàng trữ hàng cấm (là pháo nổ) xảy ra trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Nhận thấy thời gian qua việc học cách sản xuất pháo nổ trên mạng xã hội với các hành vi mua thuốc pháo và các chất phụ gia sử dụng vào việc sản xuất pháo nổ theo phương pháp thủ công hết sức nguy hiểm cho tính mạng và là hành vi vi phạm pháp luật.

Để kịp thời có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An trao đổi thông tin và kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quan tâm chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện thông báo, tuyên truyền đến toàn thể học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố về mức độ nguy hiểm khi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chế tạo và sử dụng các vật liệu nổ nói chung và pháo nổ nói riêng. Đồng thời yêu cầu học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia và thực hiện các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ, không chế tạo và sử dụng pháo nổ; Phối hợp với gia đình học sinh thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, tâm tư nguyện vọng của học sinh và tăng cường sự phối hợp với gia đình quản lý, giám sát đối với học sinh về thời gian, giờ giấc, các hoạt động vui chơi, giải trí; Vận động các em học sinh và gia đình nếu có vật liệu nổ, pháo nổ tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Cơ quan CSĐT – Công an quận Kiến An trao đổi để Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng được biết và quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản.

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA



PHÓ THỦ TRƯỞNG CQCSDT  
Thượng tá: Trần Long Vân